

## **Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - Kiên quyết hơn trong nhiệm kỳ XIII**

13:32 04/10/2021

Tác giả: Kim Dung

**Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII đã được Đảng ta xác định là: "Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, "lợi ích nhóm", những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ...".**

Image not found or type unknown



*Toàn cảnh Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII. Ảnh tư liệu: Trí Dũng/TTXVN*

Công tác này đã được triển khai mạnh mẽ trong nhiệm kỳ XII của Đảng và tiếp tục được đẩy mạnh trong nhiệm kỳ XIII, khẳng định quyết tâm của Đảng trong việc chấn chỉnh đội ngũ, làm cho tổ chức đảng thêm trong sạch, vững mạnh.

### **Quyết liệt, nghiêm minh**

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển

hóa" trong nội bộ đã chỉ ra những tồn tại: "Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, tập trung vào số đảng viên có chức vụ trong bộ máy nhà nước...". Nhìn thẳng vào sự thật để chấn chỉnh, xây dựng và giữ vững đội ngũ cán bộ của Đảng trong sạch, vững mạnh, trong nhiệm kỳ XII, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh, nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật của Nhà nước, vi phạm quy chế, quy định của Đảng, đã bị xử lý nghiêm khắc.

Công tác phòng, chống tham nhũng được chỉ đạo, triển khai quyết liệt, bài bản, đi vào chiều sâu, có chuyển biến mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả cụ thể rất quan trọng, toàn diện, rõ rệt. Từ năm 2013 đến năm 2020, các cơ quan tố tụng trong cả nước đã khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm hơn 11.700 vụ án tham nhũng, chức vụ, kinh tế, trong đó có 1.900 vụ án tham nhũng, với gần 4.400 bị cáo. Riêng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng đã đưa vào theo dõi, chỉ đạo hơn 800 vụ án, vụ việc ở 3 cấp độ, trong đó trực tiếp theo dõi, chỉ đạo 133 vụ án, 94 vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; đã đưa ra xét xử sơ thẩm 86 vụ án, 814 bị cáo, trong đó có 18 cán bộ diện Trung ương quản lý bị xử lý hình sự. Nhiều vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm như vụ án Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm; vụ án Phan Văn Anh Vũ; vụ án Đinh Ngọc Hệ; vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Viễn thông Mobifone, vụ án xảy ra tại Công ty Hải Thành, Quân chủng Hải Quân... đã được xét xử nghiêm minh, thấu tình đạt lý, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với trên 15.000 tổ chức đảng và trên 47.000 đảng viên; giám sát trên 183.000 tổ chức đảng và trên 528.000 đảng viên. Việc kiểm tra, giám sát tập trung nhiều vào những điểm "nóng", những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, những vấn đề bức xúc mà dư luận quan tâm như: việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; công tác cán bộ; suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tha hóa quyền lực của đảng viên có chức quyền trong việc quyết định chủ trương, chính sách và trong công tác cán bộ... Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định kỷ luật và đề nghị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật hơn 1.300 tổ chức đảng và gần 70.000 đảng viên vi phạm. Điều đau xót là trong số các bộ bị kỷ luật, có cả những đồng chí giữ cương vị cao của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo chủ chốt các địa phương, đơn vị, sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang, đương chức hoặc đã nghỉ hưu...

Trong số các cán bộ, đảng viên bị kỷ luật, không ít người có những biểu hiện suy thoái về tư tưởng

chính trị, đạo đức, lối sống đã được chỉ rõ trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Dư luận vẫn còn nhớ cách đây vài năm, một lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng đã bị Ban Bí thư quyết định cách tất cả các chức vụ trong Đảng. Nguyên nhân do vị lãnh đạo này bị phát hiện sống chung với người khác như vợ chồng khi đang có vợ trong thời gian hôn nhân hợp pháp. Ban Bí thư kết luận đó là hành vi vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống; vi phạm Luật Hôn nhân và gia đình, vi phạm Quy định của Đảng về những việc đảng viên không được làm và về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Hay trường hợp lãnh đạo Bộ Tài chính đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo vì vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống và các quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt.

Mới đây nhất, ngày 1/10/2021, Ban Bí thư đã họp, quyết định khai trừ đảng, cách tất cả chức vụ trong đảng đối với nhiều cán bộ nguyên là lãnh đạo cấp cao của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam (gồm 2 trung tướng, 5 thiếu tướng). Nguyên nhân được chỉ ra là do suy thoái phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, làm thất thoát, thiệt hại rất lớn tiền và tài sản của Nhà nước...

### **Kiên quyết xử lý sai phạm**

Với tinh thần làm nghiêm từ trên xuống, không có "vùng cấm", không có ngoại lệ, nhưng cũng rất nhân văn, việc xử lý nghiêm minh các vi phạm nhằm mục đích chính là làm cho tổ chức đảng, đảng viên thấy được vi phạm, khuyết điểm của mình để sửa chữa, khắc phục. Công việc này đang được tiếp tục làm rất ráo, quyết liệt ngay đầu nhiệm kỳ XIII của Đảng.

Image not found or type unknown



*Quang cảnh lễ khai mạc Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, ngày 5/7/2021. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN*

Mới đây, Bộ Chính trị đã cho ý kiến vào Đề án “Sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng”, thống nhất tên gọi là Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (bổ sung từ “tiêu cực”); khẳng định: Suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đều là những biểu hiện tiêu cực, nên Ban Chỉ đạo phải có trách nhiệm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý triệt để.

Như vậy, khác với trước, Ban Chỉ đạo không những tập trung chỉ đạo các vụ án tham nhũng, mà nay sẽ trực tiếp điều hành việc chống tiêu cực nói chung, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nói riêng. Đó là cơ sở cho những kỳ vọng về công tác phòng, chống suy thoái đạt nhiều kết quả, có sự chuyển biến về chất trong thời gian tới.

Để đấu tranh có hiệu quả, ngăn chặn hành vi tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, theo Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Cao Văn Thống, cần tăng cường nắm tình hình, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Ủy ban Kiểm tra các cấp chú trọng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đối với tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tham nhũng, lãng phí, “lợi ích nhóm”, tiêu cực. Công tác kiểm tra phải đi trước mở đường cho công tác thanh tra, kiểm toán, điều tra để thúc đẩy, lan tỏa. Qua kiểm tra, kịp thời xử lý

vi phạm kỷ luật Đảng, trong đó có vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Tại Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) dự kiến họp vào đầu tháng 10/2021, Ban Chấp hành Trung ương sẽ nhìn lại, đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Để xây dựng dự thảo Báo cáo trình Trung ương, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng ban Chỉ đạo cho biết, Ban Tổ chức Trung ương đã chuẩn bị, chốt lọc thông tin từ báo cáo của các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, đồng thời lấy thêm ý kiến các chuyên gia.

Trong Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang, Phó Trưởng ban Chỉ đạo yêu cầu phần đánh giá chung của Báo cáo cần làm sâu sắc hơn, nhận định đúng tầm hơn, bám sát mục tiêu tổng quát Nghị quyết đã đề ra; đồng thời cần bổ sung thêm những bất cập trong cơ chế, chính sách, những vấn đề còn tồn đọng, gây bức xúc trong nhân dân.

Trong phần nhiệm vụ, giải pháp, Tổ biên tập cần nêu dự báo tình hình sát với thực tiễn, cập nhật thêm bối cảnh, tình hình mới, sau đó làm rõ hơn phương hướng thực hiện Nghị quyết trong nhiệm kỳ mới. Bên cạnh đó, Báo cáo cũng cần chỉ ra những tồn tại, khuyết điểm trong quá trình thực hiện Nghị quyết để thiết kế các nhóm nhiệm vụ, giải pháp ở cấp độ cao hơn, kiên quyết hơn, nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết trong thời gian tới.

Quỳnh Hoa/TTXVN

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/public/index.php/phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-kien-quyet-hon-trong-nhiem-ky-xiii>